

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT”

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT, ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT, ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- 1) Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).
- 2) Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT, ngày 05/4/2021 và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT, ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

- Bồi dưỡng theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Học vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các buổi tối trong tuần.
- Học viên sẽ được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các học phần đã học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ, kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn của học viên để xem xét miễn các học phần tương ứng trong Chương trình bồi dưỡng này đối với các học viên có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và có các chứng chỉ bồi dưỡng khác.
- Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được Trường Đại học Đà Lạt cấp chứng chỉ theo quy định.



